

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐพล พลศรี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา		
๒	นายรัตนพล แก้วอาษา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา		
๓	นายประสูตร ยวนจิตร	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา		
๔	นายดี เสกงาม	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑		
๕	นางจำเนียร แรงหาญ	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑		
๖	นายอนุสรณ์ ผาสุข	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๒		
๗	นางสาวณัฐภัทร กล้วยทอง	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๒		
๘	นายกิตติพงศ์ จิตสะอาด	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๓		
๙	นายธง พลศรี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๔		
๑๐	นายสำราญ เมินดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๔		
๑๑	นายพรธรรม มณีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๕		
๑๒	นายวันชัย สมยิ่ง	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๕		
๑๓	นายไผ่เงิน ทอง	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๖		
๑๔	นายภาคภูมิ มณฑล	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๖		
๑๕	นายวิชา รักษร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๗		
๑๖	นายเข็มทอง ก้านเพชร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๘	-	ลา
๑๗	นายสมพวน เอี่ยมสะอาด	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๘		
๑๘	นายเสมียน ซ้อนจันทร์	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๙		
๑๙	นายวุฒิชัย ดวงดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๐		
๒๐	นายองอาจ สงวนดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๐	-	
๒๑	นายสมบัติ ออย่าลืมติ	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๑		
๒๒	นายวีรศักดิ์ อุ่มทรัพย์	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๑		
๒๓	นายเซ็น อินทจักร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๒		
๒๔	นางกมลรัตน์ เกตศรี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๒		
๒๕	นายสุธี สืบศรี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๓		
๒๖	นายเลย ปุ่มแมน	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๑๓		

ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเข็มทอง ก้านเพชร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษาหมู่ที่ ๘		

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา แจ้งเพื่อทราบ

๑.๒ เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
(เอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระตุ่ถาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(เพิ่มเติม)
ฉบับที่ ๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ (เอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม

๔.๒ พิจารณาเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ (เอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม

๔.๓ พิจารณาเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑
(เอกสารหมายเลข ๓)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

ผู้มาประชุม

๑	นายณัฐพล พลศรี	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	ณัฐพล พลศรี
๒	นายรัตนพล แก้วอาษา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	รัตนพล แก้วอาษา
๓	นายประสูตร ยวนจิตร	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	ประสูตร ยวนจิตร
๔	นายดี เสกงาม	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑	ดี เสกงาม
๕	นางจำเนียร แรงหาญ	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑	จำเนียร แรงหาญ
๖	นายอนุสรณ์ ผาสุข	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๒	อนุสรณ์ ผาสุข
๗	นางสาวณัฐภัทร กล้วยทอง	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๒	ณัฐภัทร กล้วยทอง
๘	นายกิตติพงศ์ จิตสะอาด	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๓	กิตติพงศ์ จิตสะอาด
๙	นายธง พลศรี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๔	ธง พลศรี
๑๐	นายสำราญ เมินดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๔	สำราญ เมินดี
๑๑	นางพรรณณี มณีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๕	พรรณณี มณีรัตน์
๑๒	นายวันชัย สมยิ่ง	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๕	วันชัย สมยิ่ง
๑๓	นายไผ่ เงินทอง	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๖	ไผ่ เงินทอง
๑๔	นายภาคภูมิ มณฑล	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๖	ภาคภูมิ มณฑล
๑๕	นายวิชา รักขร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๗	วิชา รักขร
๑๖	นายเข้มทอง ก้านเพชร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๘	(ลาประชุม)
๑๗	นายสมพวน เอี่ยมสะอาด	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๘	สมพวน เอี่ยมสะอาด
๑๘	นายเสมียน ช้อนจันทร์	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๙	เสมียน ช้อนจันทร์
๑๙	นายวุฒิชัย ดวงดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๐	วุฒิชัย ดวงดี
๒๐	นายองอาจ สงวนดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๐	-
๒๑	นายสมบัติ ออย่าลิมดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๑	สมบัติ ออย่าลิมดี
๒๒	นายวีรศักดิ์ อัมทรัพย์	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๑	วีรศักดิ์ อัมทรัพย์
๒๓	นายเซ็น อินทจักร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๒	เซ็น อินทจักร
๒๔	นายกมลรัตน์ เกตศรี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๒	กมลรัตน์ เกตศรี
๒๕	นายสุธี สืบศรี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๓	สุธี สืบศรี
๒๖	นายเลย ปุ่มแมน	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๓	เลย ปุ่มแมน

ผู้ลาการประชุม

๑	นายเข้มทอง ก้านเพชร	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๘
---	---------------------	----------------------------------

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายองอาจ สงวนดี	สมาชิกสภา อบต.เทพรักษา หมู่ที่ ๑๐
---	-----------------	-----------------------------------

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายเต็ม สามสี	นายก อบต.	เต็ม สามสี
๒	นายเรียบ สุขล้น	รองนายก อบต.	เรียบ สุขล้น
๓	นายสมสุข บุตรนาค	เลขานุการนายก อบต.	สมสุข บุตรนาค
๔	นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์	ปลัด อบต.	สุรเสน วรรณูปถัมภ์
๕	นางสาวจันทราวดี เต็มมี	รองปลัด อบต.	จันทราวดี เต็มมี
๖	นางสาวจันทร์เพ็ญ เกียรติวงศ์พัฒนา	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทร์เพ็ญ เกียรติวงศ์พัฒนา
๗	นางสาวบังอร แอทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	บังอร แอทอง
๘	นายปรีชา ศรีนาค	หัวหน้าสำนักปลัด	ปรีชา ศรีนาค
๙	นายทศพัฒน์ โสธรพิทักษ์สกุล	นักทรัพยากรบุคคล	ทศพัฒน์ โสธรพิทักษ์สกุล
๑๐	นายอภิวัฒน์ จำนงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อภิวัฒน์ จำนงค์
๑๑	นายอัมรินทร์ สอนโคตร	นักวิชาการศึกษา	อัมรินทร์ สอนโคตร
๑๒	จำสืบเอกราชัน โพธิ์ศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ	ราชนัน โพธิ์ศิริ
๑๓	นางสาวกาญจนา จันทร์ชื่น	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	กาญจนา จันทร์ชื่น
๑๔	นายนิวัตต์ จรจอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร	นิวัตต์ จรจอม
๑๕	นางสาวภคพร พรหมอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภคพร พรหมอก
๑๖	นางสาวนิภาพร เอี่ยมสะอาด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิภาพร เอี่ยมสะอาด

เปิดประชุมเวลา

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนเข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจะมาประชุม จำนวน ๒๔ คนครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำไหว้พระสวดมนต์ และประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม

๑. นายเข้มทอง ก้านเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ลาประชุม นายองอาจ สงวนดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ ไม่ได้แจ้งการลา

๒. ที่จริงแล้วกำหนดว่าจะเรียกประชุมเป็นวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากทราบข้อมูลจากไฟฟ้าอำเภอสังขะ แจ้งเรื่องไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลเทพรักษา จึงเลื่อนเป็นวันนี้ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร พนักงานที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องที่แจ้งในที่ประชุมทราบมีเพียงเท่านี้ ต่อไปเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาครับ

นายเต็ม สามลี
(นายก อบต.)

๑.๒ เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งต่อที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาทุกท่าน มีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้ครับ

๑. ต้องขออภัยเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยก่อนหน้านี้นี้เคยดำเนินการแล้วเสร็จภายในสามถึงสี่วันก่อนสิ้นเดือน ขาดตกบกพร่องไป ทำให้เบิกค่าตอบแทนล่าช้า ต้องขออภัยครับ

๒. เรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทยในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ก็ถือว่าเป็นประจำทุกปีที่พี่น้องท้องถิ่นของเราถือเป็นวันก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ขอความชัดเจนจากทางอำเภอสังขะอีกครั้งหนึ่ง ว่าเราจะมี การดำเนินการอย่างไรบ้าง

๓. เรื่องการออม กองทุนการออมแห่งชาติซึ่งก่อตั้งมาเมื่อปี ๒๕๕๔ ในขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้พี่น้องชุมชนสร้างวินัยในการออม รายละเอียดได้มอบหมายท่านเรียบ สุขล้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประชุมแทน เดียวให้ท่านได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งทางจังหวัดได้กำชับมาให้มีการดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยจะต้องมีผู้ที่มีการออม ๔๐ คนต่อเดือน กำชับให้เราได้ทำเป็นตัวอย่างกับพี่น้องในชุมชน

๔. เรื่องการบริหารจัดการอาหารและนม ซึ่งเราได้รับทราบกันอยู่แล้วว่าอาหารเสริม(นม)ได้ดำเนินการให้กับลูกหลาน แต่ว่านโยบายใหม่นั้นก็จะให้มีการตีมนมเพิ่มมากขึ้น ทางนโยบายระดับชาติต้องการให้พี่น้องคนไทยได้มีสุขภาพดีขึ้น มีความสูงเพิ่มขึ้น อาจจะมียงบประมาณในการดูแลให้พี่น้องลูกหลานได้มีการตีมนมมากขึ้น

๕. เรื่องการดูแลที่สาธารณสุขสมบัตินโยบายสาธารณสุขที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใดที่ไม่ใช่ของท้องถิ่นที่ไม่มีการดูแล ไม่ว่าจะ เป็นประปา ถนน หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆนั้น ให้ท่านได้แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รายงานให้อำเภอ และจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้กำชับมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสาธารณสุขนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประตุน้ำ ผายถนน ยกตัวอย่างของบ้านอามุยที่ชำรุด ก็อยากได้แจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

๖. เรื่องความสะอาด ในช่วงนี้ท่านคงทราบแล้วครับว่าอยู่ในช่วงของระยะเวลาที่จะมีการราชาภิเษก เพราะฉะนั้นทางรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ชุมชนรักษาความสะอาด พร้อมทั้งในเรื่องของขยะ ขยะเปียก ขยะแห้ง การคัดแยกขยะ ทางจังหวัดได้เน้นย้ำทุกครั้งที่มีการประชุม ผากทุกท่านทางท้องถิ่น ได้รณรงค์ร่วมกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดในชุมชนของเรา

๗. เรื่องขอความร่วมมือในการสวมใส่เสื้อเหลือง ในห้วงเดือน เมษายน - กรกฎาคม ประมาณ ๔ เดือน รณรงค์ให้มีการสวมใส่เสื้อสีเหลือง ก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยครับ

๘. เรื่องความหวังใฝ่ฝันของเราหลายคนคงทราบว่ามีการเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และมีการจับกุมผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ ผากประชาสัมพันธ์เพื่อนสมาชิกทุกท่านให้มีการบอกกล่าวให้พี่น้องได้ระมัดระวัง อย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้มีการระมัดระวัง ซึ่งพี่น้องทางบ้านทับทิมสยาม ๐๔ , บ้านกะเลงเวก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ก็ จะมีการสุ่มเสี่ยง ซึ่งพี่น้องเราก็มีความจำเป็นต้องหารายได้เพื่อประทังชีวิตให้กับครอบครัว

/แต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการ...

แต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการในทางกฎหมายพี่น้องเราก็จะมีความสัมพันธ์ในการที่จะกระทำผิดกฎหมายได้ ซึ่งในทางกฎหมายของอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ถ้าเราเข้าไปก็มีความผิด

๙. ตามที่มีการส่งข้อมูลทางไลน์ หรือการแชร์ข้อมูลกันทางโลกโซเซียล ซึ่งมีพรรคการเมืองหนึ่งได้หารือไปที่กระทรวงมหาดไทย จึงหารือไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีข่าวว่าผู้บริหาร สมาชิกสภา สามารถช่วยผู้สมัคร สส. ในการหาเสียงได้หรือไม่ ได้มีการเชิญ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ชี้แจงว่าในส่วนของการช่วยเหลือเสียงได้หรือไม่อย่างไร ก็ปรากฏว่าในส่วนของเรา ถ้าจะให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณา ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป หมายความว่าในส่วนของการช่วยเหลือนั้น ถ้าท่านใช้อำนาจหน้าที่ในเวลาราชการ ใช้ในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาฯ ซึ่งก็จะมี ความผิดเวลาหารือไปเขาก็บอกว่าเป็นสมาชิกสภาฯ แต่ในทางกฎหมายมาตรา ๗๘ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องวางตัวให้เป็นกลางทางการเมือง ในการช่วยเหลือผู้สมัคร พรรคการเมืองต่างๆไม่สามารถทำได้ ก็ต้องระวัง ก็รวมถึงพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในเรื่องของการสวมเสื้อพรรคหรือเบอร์ผู้สมัคร ก็ห้ามเช่นกันเป็นการไม่เหมาะสมรวมทั้งในวันเลือกตั้งห้ามมีการสวมเสื้อที่เป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหรือหมายเลขอื่นๆที่เป็นหมายเลขอาจจะสร้างความเข้าใจผิด ผู้ควบคุมการเลือกตั้งอาจเชิญท่านไปเปลี่ยนเสื้อใหม่ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และถือปฏิบัติร่วมกัน ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

ขอขอบคุณนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาครับ ที่ได้ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

ขอให้สมาชิกสภาฯตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

นายสุรเสน วรธัญปัทม์ภ
(ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตครับ ขอแก้ไขในหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๒ ข้อความ “ให้เป็นอำนาจอนุมัติ” ขอแก้ไขเป็น “ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯท่านใดตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯที่ผ่านมาครับ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

จำนวนสมาชิกสภาฯขณะลงมติ	๒๔ คน
รับรองรายงานการประชุม	๒๓ เสียง
ไม่รับรอง	๐ เสียง
งดออกเสียง	๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)
นายเต็ม สามสี
(นายก อบต.)
นายอภิวัฒน์ จำนงค์
(นักวิเคราะห์ฯ)

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรรักษา

ครับ
ขอมอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงครับ

เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับตามที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

๑. “โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)” ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับผิดชอบ หรือรับจัดแจ้ง ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗ และแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) และเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลและกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) ให้แล้วเสร็จโดยกำหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) ให้เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

ซึ่งตามหนังสือสั่งการ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาและโครงการเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว

๒. “โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลเพชรรักษา” เนื่องจากได้รับหนังสือโรงพยาบาลสังขะ ที่ สร ๐๐๓๒.๓๐๗.๐๔/ ว ๒๓๓๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเบิกวัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยกู้ชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือทางโรงพยาบาลสังขะ ในนามแม่ข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขอส่งรายการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยกู้ชีพที่เบิกจากโรงพยาบาลสังขะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมแล้วทุกหน่วยกู้ชีพเบิกเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๕๓๗ บาท จึงชี้แจงให้หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยกู้ชีพทุกแห่ง พิจารณาดังงบประมาณไว้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ของท่าน ทั้งนี้จะงดให้การสนับสนุนตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ตามหนังสือสั่งการ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา เพื่อรองรับการงดให้การสนับสนุนครั้งนี้ครับ

๓. “โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกะเลงเวก”

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

๔. “โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติม หมู่ที่ ๒ บ้านกะเลงเวก” เนื่องจากว่าตัวโครงการก่อสร้างระบบประปาได้ดำเนินการแล้ว แต่เนื่องจากไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง จึงต้องขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปเพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมครับ
ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง “โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)” งบประมาณ ๔,๙๐๐ บาท , “โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบลเทพรักษา” งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท “โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกะเลงเวก” งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท “โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติม หมู่ที่ ๒ บ้านกะเลงเวก” งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายเต็ม สามสี
(นายก อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาทุกท่าน
ขออนุญาตเพิ่มเติม สำหรับเรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนานั้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งให้ทางหน่วยงานราชการและทางสมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่า หากมีหมู่บ้านใดที่ต้องการเพิ่มเติมแผนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาให้สามารถเสนอความต้องการเพิ่มเติมแผนมาได้ ในส่วนของแผนพัฒนา เราไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งไว้ก่อน เนื่องจากว่าเป็นนโยบายที่สั่งการลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนโยบายที่ให้หน่วยงานทางราชการ ได้ยกเลิกในการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกับพี่น้องประชาชนไว้ในทุกส่วนราชการ

เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก็เช่นกันเมื่อครั้งก่อนๆนั้น รถกู้ชีพของเราได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสังขะ ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ป่วยก็ปรากฏว่าในห้วงของเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ได้มีหนังสือให้ท้องถิ่นได้เป็นผู้ดำเนินการเอง ก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเพื่อที่จะนำงบประมาณไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อบริการให้กับพี่น้องในตำบลเทพรักษา

เรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า เรื่องการขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สืบเนื่องจากเราได้มีการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ที่หมู่บ้านกะเลงเวก ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ดำเนินการแล้ว ก็ยังเป็นปัญหาของระบบไฟฟ้า สืบเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ติดตั้ง ไม่มีโครงการ ไม่มีแผน การที่จะขยายเขตในชุมชนหมู่ที่ ๒ และก็มีมีการติดตั้งหม้อแปลงในหมู่ที่ ๒ ฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้หมู่บ้านกะเลงเวกได้ใช้น้ำประปาตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการก่อสร้างไว้ให้ต่อไป จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ ขอขอบคุณครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

ครับท่านสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจดูเอกสารวางโครงการแต่ละโครงการ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕)

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕)
จำนวนสมาชิกสภาฯขณะลงมติ ๒๔ คน
รับรองรายงานการประชุม ๒๓ เสียง
ไม่รับรอง ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

เวลา ๑๐.๐๐ น.
เริ่มประชุมต่อเวลา

พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ น.

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)
นายเต็ม สามสี
(นายก อบต.)
นายปรีชา ศรีนาคา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

๔.๒ พิจารณาเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ครับ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยกองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”

สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๒ พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์” จำนวน ๓ ช่วง แต่เนื่องจากงบประมาณมีความคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการค่าใช้จ่าย

จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากโครงการดังกล่าว ดังนี้

-โอนลด งบประมาณรายจ่ายกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ (๓ ช่วง) งบประมาณอนุมัติ ๔๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๕๙,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๕๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจำนวนเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการฯ

-โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณอนุมัติจำนวน ๖๐๙,๔๓๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน ๒๖๐,๕๓๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๖๐,๕๓๐ บาท

เรียนชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาได้พิจารณาต่อไปครับ
ขอบคุณครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

ครับท่านสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอเพื่อให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารว่าโครงการถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาพราม หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”

จำนวนสมาชิกสภาฯขณะลงมติ	๒๔ คน
รับรองรายงานการประชุม	๒๓ เสียง
ไม่รับรอง	๐ เสียง
งดออกเสียง	๑ เสียง

เวลา ๑๒.๐๐ น.
เริ่มประชุมต่อเวลา

พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

๔.๓ พิจารณาเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑

ในระเบียบวาระนี้ก็เป็นวาระให้ความเห็นชอบเช่นเดียวกัน ในการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้นแล้วกระผมก็ขอให้ทางสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันครับ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ

นายสุรเสน วรรณูปถัมภ์
(ปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภาฯ นายองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในการพิจารณาการกำหนดสมัยประชุม และวันเริ่มประชุมสภาในแต่ละสมัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ เราได้มีการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญไม่น้อยกว่า ๒ สมัยและไม่เกิน ๔ สมัย โดยกำหนดประชุมสมัยสามัญ ๑ สมัย เพื่อกำหนดเวลาไว้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้นในการกำหนดสมัยประชุมเราก็จะปรึกษากันว่าจะกำหนดการประชุมสมัยแรกในปีนั้นๆ ซึ่งช่วงสมัยแรกคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง และก็มีกำหนดอีกอย่างหนึ่งคือ การกำหนดประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป เราจะกำหนดกันตอนสมัยประชุมสมัยที่ ๔ ก็ได้หรือจะกำหนดในการประชุมในสมัยที่ ๑ ก็ได้ ดังนั้นวันนี้มาพูดคุยกันและขอความเห็นชอบว่าจะกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญเป็นกี่สมัย และในแต่ละสมัยจะกำหนดเวลาช่วงใดบ้างซึ่งในส่วนของระยะเวลาของสมัยประชุมครับ ส่วนใหญ่กำหนดเป็น ๑๕ วันแรกและ ๑๕ วันหลังของเดือนนั้นๆคือ วันที่ ๑-๑๕ และวันที่ ๑๖- ๓๐ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯได้พิจารณา ขอบคุณครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

ครับขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ที่นำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เข้าใจ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีความคิดเห็นประการใด เชิญทุกท่านได้เสนอความเห็นร่วมกันครับ เชิญครับ

นายประสูตร ยวนจิตร
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนที่จะมีการกำหนดสมัยประชุมสภา กระผมขอชี้แจงสมัยประชุมเมื่อปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะกำหนดในปี ๒๕๖๒ ในปี ๒๕๖๑ กำหนด ๔ สมัย มีดังนี้

- สมัยที่ ๑ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
- สมัยที่ ๒ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- สมัยที่ ๓ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- สมัยที่ ๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับปี ๒๕๖๒ ตามที่กำหนดสมัยที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นสมัยแรกของปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษาได้เสนอว่าจะกำหนดสมัยประชุมกี่ครั้งและกำหนดวัน ขอบคุณครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

นายสุรเสน วรธนูปัทม์ภ
(ปลัด อบต.)

ครับตามที่ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ที่นำเรียนให้ที่ประชุมสภา แล้วว่าไม่เกิน ๔ ครั้ง

ขออนุญาตอีกครั้งครับ ในส่วนของการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญในช่วงปีที่ผ่านมา จะติดอยู่สองช่วง คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องมีกรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้งซึ่งการรายงานผลนั้นกำหนดให้ รายงานในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นสมัยประชุมสามัญของเรา เพื่อไม่ต้องให้มีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ จึงเลื่อนเป็นที่เดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม

แต่ปัจจุบันแผนพัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี นั่นก็เป็นข้อเสนอของกระผม ในช่วงสองสมัยแรกก็กำหนดอยู่แล้วว่าในช่วงเดือน กุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม แต่ที่เหลืออีกสองสมัยก็แล้วแต่ที่ประชุมสภา แต่ทั้งนี้ กระผมก็ขอเป็นเดือนธันวาคม ซึ่งจะไม่ต้องขอเปิดสมัยวิสามัญ และในการกำหนดเวลาใน การประชุมกระผมขอเสนอเป็นช่วงท้ายของเดือนคือวันที่ ๑๖ - ๓๐ เพื่อยืดเวลาในการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

นายประสูตร ยวนจิตร
(เลขานุการสภาฯ)

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้พิจารณาครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนที่จะมีการกำหนดสมัยประชุมสภา กระผมขอเสนอที่ ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ กระผมขอเสนอสมัยประชุมสภาเป็น ๔ สมัยครับ

ผู้รับรอง	๑. นายอนุสรณ์ ผาสุข	สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒
	๒. นายวุฒิชัย ดวงดี	สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ ขอพิจารณาสมัยประชุมก่อนนะครับ ถ้าไม่มีขอมติ ที่ประชุมครับ

เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ๔ สมัย

จำนวนสมาชิกสภาฯขณะลงมติ	๒๔ คน
รับรองรายงานการประชุม	๒๓ เสียง
ไม่รับรอง	๐ เสียง
งดออกเสียง	๑ เสียง

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

นายประสูตร ยวนจิตร
(เลขานุการสภาฯ)

ต่อไปเป็นการกำหนดวัน และเดือน มีท่านใดเสนอหรือไม่ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอในที่ประชุมกำหนดเดือน และวัน การประชุมสภาครับ สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๑ กำหนดระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนะครับ กระผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๒,๓,๔ ตามลำดับดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ กำหนดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ กำหนดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ กำหนดระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับรอง ๑. นายสุธี สืบศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒. นายภาคภูมิ มณฑล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม

ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้เสนอ มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติ
ที่ประชุมครับ

เห็นชอบกำหนดวัน และเดือน สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

จำนวนสมาชิกสภาขณะลงมติ ๒๔ คน

รับรองรายงานการประชุม ๒๓ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

เวลา ๑๔.๐๐ น.
เริ่มประชุมต่อเวลา

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

๕.๑ เรื่อง การแข่งขันกีฬา “เทพรักษาเกมส์”

การจัดการแข่งขันกีฬา เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ

นางสาวบังอร แอกทอง
(ผอ.กองการศึกษาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ
สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา ปีนี้คะเริ่มจัดวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๒ คือปีกำหนดไว้ที่ ๑๐ วันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนทีมกีฬาที่จะสมัคร
เข้าร่วมด้วยคะ ถ้าเกิดว่าสมัครเท่าปีที่ผ่านมาจะ ๑๐ วันคะแต่ถ้าสมัครน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
มาก็อาจต้องลดจำนวนวันลงคะ ซึ่งในส่วนของระเบียบการแข่งขัน ในการประชุมครั้งที่
ผ่านมาก็ได้นำเรียนปรึกษาทางท่านตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งก็ได้แจกเอกสารที่เป็น
ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครให้กับท่านไปแล้วคะ ซึ่งปัญหาในครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่อง
คุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขันเป็นผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในตำบลเทพรักษาเท่านั้น โดยที่มี
กีฬาฟุตบอลเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมทำการแข่งขันได้
ทีมละไม่เกิน ๒ คน กีฬาประเภทอื่นไม่อนุญาตให้ข้าราชการร่วมทำการแข่งขันได้คะ
ในส่วนของการประท้วงกำหนดว่า การยื่นประท้วงให้มีการยื่นประท้วงโดยมีการลงนาม
โดยผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยผู้จัดการทีม โดยสามารถประท้วงได้ตั้งแต่พบความผิดปกติใน
การแข่งขัน คือตั้งแต่ก่อนแข่ง ระหว่างการแข่งขัน ภายใน ๑๐ นาทีหลังจบการแข่งขัน
ซึ่งในการประท้วงให้ยื่นเงินประกันเป็นเงินจำนวน ๕๐๐ บาทถ้าเกิดการประท้วงเป็นผล
ผู้ที่ถูกประท้วงถือว่าเป็นฝ่ายผิด ผู้ที่ประท้วงก็จะได้เงินคืน ผู้ที่ถูกประท้วงก็ต้องเสีย
ค่าปรับให้กับผู้ประท้วงเป็นเงิน ๕๐๐ บาท ส่วนผลของสภอร์ผลการแข่งขันก็จะถูกปรับ
เป็น ๒ - ๐

ในส่วนของการสมัครเรากำหนดไว้ที่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๒ คือเริ่มรับสมัครในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ในส่วน...

ในส่วนของการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกำหนดไว้ที่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ในส่วนตรงนี้ทางท่านสมาชิกสภาฯมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ

กรณีใบสมัครที่รับไปแล้วเกิดการสูญหาย ขอให้ติดต่อขอได้ใหม่ที่กองการศึกษา
ได้ตลอดคะ นอกจากนี้ขอชี้แจงในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กีฬา การประชุมที่ผ่านมาผมได้
เห็นชอบ ให้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแบบเดียวกันหมายถึงให้ทุกหมู่บ้านประเภทเดียวกัน
จำนวนเท่ากัน อยากสอบถามว่าถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์กีฬาเป็นลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล
ตะกร้อ เปตอง ท่านมีความเป็นเช่นไรคะ ถ้าราคาเท่าปีที่ผ่านมามีท่านจะได้ลูกฟุตบอล ๒
ลูก วอลเลย์บอล ๒ ลูก ลูกตะกร้อ ๒ ลูก ลูกเปตอง ๑ ชุด และอาจจะมีตาข่าย
วอลเลย์บอล และตาข่ายตะกร้ออีกคะ มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

นางสาวบังอร แอกทอง
(ผอ.กองการศึกษา)

ที่ผ่านมานะครับ เรื่องของการประท้วงครับ ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาไม่ได้ชี้แจง
ให้ชัดเจน ผู้ประท้วงจะต้องเป็นใครครับ
คือ ผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยผู้จัดการทีมคะ คือต้องลงนามในใบประท้วง และเสียเงิน
ประกันการประท้วง ๕๐๐ บาท ถ้าประท้วงชนะจะได้รับเงินคืน ส่วนผู้ที่ถูกประท้วงถ้าแพ้
ก็จะต้องเสียเงินให้กับทีมที่ประท้วงเป็นเงิน ๕๐๐ บาท แต่ถ้าเกิดการประท้วงไม่เป็นผล
ทีมที่ประท้วง ทีมที่ถูกประท้วงไม่ใช่ทีมที่ผิด ทีมที่ประท้วงก็จะต้องเสียเงินค่าปรับให้กับ
ทีมที่ถูกประท้วงเป็นจำนวนเงิน ๕๐๐ บาทคะ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

นายรัตนพล แก้ววาษา
(รองประธานสภาฯ)

มีท่านอื่น มีความคิดเห็นอย่างไรครับ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน พอดีมีประชาชน
ที่ใช้น้ำประปาของหมู่ที่ ๗ แห้งแล้ว อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยดูแลด้วยว่าจะแก้ไขปัญห
อย่างไร เพราะว่าประปาที่ใช่ของหมู่ที่ ๗ ทั้งหมดเลย และได้นำเรียนท่านมาก่อนแล้ว
ปัญหาคือน้ำแห้ง ถ้าน้ำแห้งของหมู่ที่ ๗ ประปาก็ใช้ไม่ได้ครับ จึงขอความร่วมมือ
หมู่ที่ ๑๓ หรือหมู่ที่ ๖ ด้วยเนื่องจากว่าการเชื่อมต่อประสานวางท่อไว้แล้ว ถ้ามีปัญหา
จริงๆก็ต้องขออนุญาตท่านด้วย หมู่ที่ ๗ ก็มีปัญหารองน้ำประปามากที่สุด ขอให้ทาง
ฝ่ายบริหารรับเรื่องไว้ด้วยนะครับ

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

นายเรียบ สุขล้น
(รองนายก อบต.)

มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับเรื่องที่ท่านรองประธานสภาฯขออนุญาตนำเรียนใน
ที่ประชุม ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านได้เข้าไปใน
หมู่บ้านและรับทราบข้อมูล

เนื่องจากเมื่อวานท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลติดประชุมที่จังหวัด
ได้มอบหมายให้กระผมเข้าประชุมแทนที่อำเภอสังขะ เป็นเรื่องของกองทุนการออม
แห่งชาติ หลังจากนั้นผมจะให้เจ้าหน้าที่เขาถ่ายเอกสารให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ในการออมก็มีขั้นตอนในการออมทรัพยากรออมนั้นได้ประโยชน์มาก คือรัฐจัดสรร
งบประมาณตามสัดส่วนของอายุ เช่น อายุ ๑๕ - ๓๐ ปี รัฐช่วยสมทบ ๕๐ % , อายุ ๓๐
- ๕๐ ปี รัฐช่วยสมทบ ๘๐ % , อายุ ๕๐ - ๖๐ ปี รัฐช่วยสมทบ ๑๐๐% หมายความว่า
เราออม ๑๐๐ บาท/เดือน รัฐช่วยสมทบ ๑๐๐ บาท/เดือน

จากการสอบถาม ถ้าอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รัฐช่วยสมทบ ๑๐๐ % เช่นเดียวกัน สะสม
ครั้งแรก ๕๐ บาทขึ้นไป ส่วนรายละเอียดต่างๆขอให้ท่านได้อ่านตามเอกสารที่จะแจกให้
ครับ ขอขอบคุณครับ

/นายณัฐพล พลศรี...

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

ครับขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ร่วมงานมงคลสมรสของนางสาวกาญจนา จันทร์ชื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปร่วมงานในครั้งนี้
ด้วยท่านสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

นายณัฐพล พลศรี
(ประธานสภาฯ)

หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนออีก กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประสูต ยวนจิตร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....
(นายเข้มทอง ก้านเพชร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐภัทร กล้วยทอง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....
(นายสมพวน เอี่ยมสะอาด)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา รับรองรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อ..... ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพล พลศรี)

(นายณัฐพล พลศรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา